

BÀI PHÁT BIỂU NHÂN NGÀY 20-11-2019, NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, TẠI KHOA THÚ Y, HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Phạm Khắc Hiểu

Chi Hội Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính thưa các nhà giáo, những người đã và đang lái những chuyến tàu trên dòng sông Tri Thức!

Kính thưa các vị đại biểu, các bạn đồng nghiệp, những vị khách muôn vàn yêu kính của Khoa Thú y!

Thưa các bạn đại diện cho anh, chị em sinh viên, học viên cao học và NCS của Khoa Thú y!

Trước hết cho phép tôi được chúc mừng sự phát triển cao, nhiều mặt của Thầy và trò Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hôm nay và bày tỏ lòng mong đợi, tin tưởng ở những thành công mới cao hơn, quý đẹp hơn trong những năm tháng tới.

Thưa các bác, các anh, chị và các bạn! Như thông lệ, ở các buổi lễ trang trọng như ngày 20-11 hàng năm này, Chi ủy, Ban chủ nhiệm và Công đoàn khoa chuẩn bị báo cáo chào mừng, còn Chi hội Thú y chúng tôi sẽ thay mặt các giáo chức cũ của khoa đã nghỉ hưu, đọc lời chào mừng để nói lời tri ân với khoa, với trường, nơi chúng tôi đã gần suốt một đời gắn bó và tận tụy chờ “Khách” sang sông để nói những lời tâm huyết, thật lòng với các thế hệ trẻ của khoa những người “Khách” đang được các Thầy, cô đương chức dìu dắt, đưa họ đi đến những bến bờ vinh quang mới.

Thưa các vị đại biểu, các bạn đồng nghiệp!

Ta đều biết: Phật ở Chùa (Tự); Thần ở Đền (Tự); Thánh ở Miếu (Quán); Mẫu ở Phủ; Hương (thần làng) ở Đình... Còn các thầy giáo thì: Ở cấp độ quốc gia có Văn Miếu Quốc Tử Giám; ở cấp độ địa phương có Văn Từ hay Văn Chi.

Nói một cách bao quát hơn, chính thực hơn, theo ngôn từ và hình tượng văn học hiện đại thì các Thầy, Cô giáo dù đã quá cố hay còn sống, vẫn luôn tồn tại trong lòng nhân dân, luôn hiện hữu trong tâm khảm của muôn lớp học trò.

Thầy giáo Chu Văn An được nhân dân ta, từ bao đời nay tôn vinh là “Vạn Thế Sư Biểu” (và, có lẽ sắp tới đây sẽ được UNESCO vinh danh là nhà văn hóa lớn của nhân loại) chính là ở cái nghĩa đó, triết lý đó - triết lý: Thầy giáo luôn tồn tại trong lòng nhân dân mọi thời đại.

Nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam hôm nay, xin kính chúc và kính mong các Thầy, cô giáo của khoa luôn được ánh sáng của Thầy Chu Văn An dẫn đường, soi rọi để chúng ta sát cánh, đoàn kết, đồng tâm, đồng hành, cùng nhau tiến lên trong bầu hào quang rực rỡ, sáng lạn của Thầy.

Thưa các bác, các anh, chị! Hôm qua khi chuẩn bị bài phát biểu này, tôi đã lục tìm và tra cứu mấy cuốn từ điển tiếng Việt, tôi đã tập hợp được một số từ ghép có chữ "Thầy" trong đó. Xin kê ra đây để chúng ta cùng nghe, cùng chiêm nghiệm. Đó là các từ: Thầy Giáo; Thầy đồ, Thầy thuốc, Thầy lang, Thầy kiện, Thầy cãi, Thầy ký, Thầy thông, Thầy phán, Thầy lý, Thầy cai, Thầy đội, Thầy tu, Thầy chùa, Thầy tướng, Thầy dòng, Thầy cúng, Thầy pháp, Thầy cò, Thầy địa lý, Thầy số, Thầy ngai, Thầy mo, Thầy bói, Thầy dùi... Thiết nghĩ, từ điển vẫn chưa thống kê hết. Xin để dành các thầy, cô và các bạn trẻ sưu tầm tiếp và lý giải tiếp.